

Số: 249 /UBND-PCCC

Bỉm Sơn, ngày 01 tháng 02 năm 2018

V/v tăng cường công tác phòng cháy,  
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thực hiện Công văn số 837/UBND-NC ngày 22/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh; Căn cứ kế hoạch số 2257/KH-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn năm 2018.

Trong năm 2017, trên địa bàn cả nước xảy ra 4.114 vụ cháy, nổ, làm 119 người chết và 270 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 2 nghìn tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh ta, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; tuy nhiên đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, điển hình như: Vụ cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty CP thương mại và vận tải biển Khắc Ánh KCN Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa làm thiệt hại 7,4 tỷ đồng; vụ cháy tại Công ty TNHH Quốc Đại xã Hoàng Thịnh, Hoàng Hóa ngày 10/4/2017 ước tính thiệt hại về tài sản hơn 3,5 tỷ đồng; vụ cháy tại Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 – Việt Nam, KCN Bỉm Sơn, TX. Bỉm Sơn ngày 24/12/2017 làm chết 03 người, bị thương 02 người, thiệt hại về tài sản khoảng 80 tỷ đồng.

Để đảm bảo an toàn PCCC, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, đặc biệt trong giai đoạn từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở đối với công tác PCCC theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013.

2. Tổ chức khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót về PCCC đã được cơ quan Cảnh sát PCCC kiến nghị qua công tác kiểm tra an toàn về PCCC tại cơ sở. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC, nhất là kiểm tra tình trạng hoạt động, độ kín của các đường ống công nghệ, thiết bị chứa khí dễ cháy, nổ (gas, xăng dầu, ...), các thiết bị áp lực ( lò hơi, nồi hơi,...) phải được kiểm tra, kiểm định

đảm bảo an toàn mới đưa vào hoạt động; các điều kiện về thoát nạn; việc sắp xếp, bố trí hàng hóa, vật tư, thiết bị; hệ thống điện,...Lắp đặt hệ thống cảnh báo rò rỉ khí gas tại các cơ sở có sử dụng khí gas để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

3. Triển khai lắp đặt hệ thống thông tin cảnh báo cháy nhanh SafeOne tại cơ sở để kết nối với hệ thống nhận tin báo cháy của Cảnh sát PCCC tỉnh, góp phần giảm thiểu thời gian báo cháy chậm cho cơ quan Cảnh sát PCCC để nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về thoát nạn, PCCC và CNCH trên hệ thống loa nội bộ hoặc thông qua các cuộc họp, giao ban,...nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động, qua đó giúp mọi người nắm được những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC tại đơn vị, cơ sở.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành; xây dựng và tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

5. Bố trí lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng bảo vệ tuần tra canh gác đảm bảo 24/24, đặc biệt là vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết khác để chủ động xử lý kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ (*Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ*).

6. Thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống, trang thiết bị, phương tiện PCCC; quan tâm đầu tư kinh phí trang bị các phương tiện PCCC tại chỗ đảm bảo theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động đối với các công trình bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, nếu đơn vị nào để xảy ra cháy, nổ thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn và xử lý theo quy định của pháp luật./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (Tổ chức TH);
- TT.Thị ủy, HĐND Thị xã (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã (B/c);
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Tông Thanh Bình